

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 72/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 23 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố Việt Trì năm 2009

Hội đồng nhân dân thành phố Việt Trì khóa XVII kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-TT HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của thường trực của HĐND thành phố về dự kiến chương trình của các kỳ họp và chương trình giám sát của Thường trực và các ban HĐND thành phố năm 2009 và thảo luận,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung các kỳ họp và chương trình giám sát của thường trực và các ban của HĐND thành phố Việt Trì năm 2009.

I. Về chương trình các kỳ họp của HĐND năm 2009:

HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định nội dung sau:

Đề án xây dựng thành phố Việt Trì đạt đô thị loại I vào năm 2015.

Tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ thông qua nghị quyết về đề án xây dựng thành phố Việt Trì đạt đô thị loại I vào năm 2015.

2 - Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ - tháng 7 năm 2009)

Tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ ban hành 03 nghị quyết:

- Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2009;
- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2008;
- Nghị quyết về xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về cội nguồn dân tộc Việt Nam.

3 - Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ - tháng 12 năm 2009)

Tại kỳ họp HĐND thành phố sẽ thông qua 4 nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010;
- Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;
- Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước phường, xã năm 2010;

- Nghị quyết về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND năm 2010;

Ngoài ra kỳ họp nói trên, trong năm 2009 HĐND thành phố sẽ tổ chức kỳ họp bất thường khi cần thiết.

II. Về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2009:

Cùng với việc giám sát thông qua hình thức xem xét các báo cáo, đề án của UBND thành phố và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp theo quy định và việc chất vấn tại kỳ họp, giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đề nghị HĐND thành phố quyết định nội dung giám sát của HĐND trong năm 2009 tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau:

1 - Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học theo nghị quyết của HĐND thành phố. Việc thực hiện kế hoạch phổ cập bậc trung học giai đoạn 2006-2010.

2 - Kết quả thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

3 - Công tác vệ sinh môi trường, kết quả thực hiện quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

4 - Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về việc đánh giá số nhà, đổi tên, đặt tên đường, phố thành phố Việt Trì.

5 - Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp nông thôn.

6 - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động ở các doanh nghiệp .

7 - Việc quản lý, sử dụng các khoản thu theo thoả thuận của nhà trường với phụ huynh học sinh tại các trường học.

8 - Công tác tiếp dân. nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện cơ chế nhận và kết quả theo cơ chế "Một cửa" và việc tiếp tục triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

9 - Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Chính Phủ "tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; Thông tri số 09 của Thành uỷ Việt Trì; Kế hoạch số 512 của UBND thành phố về "lãnh đạo thực hiện nghị quyết 09 của Chính Phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm".

10 - Việc thực hiện thi hành luật năm 2009 ở các cơ quan khối nội chính.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao:

- Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2009.

- Thường trực và các ban của HĐND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và cụ thể hoá các nội dung, phân công điều hoà, phối hợp hoạt động của thường

trực và các ban, các tổ chức đại biểu, các đại biểu HĐND trong quá trình thực hiện chương trình.

- Các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện, đáp ứng kịp thời, tạo điều kiện để hoạt động giám sát được tiến hành thuận lợi, hiệu quả. Các kiến nghị sau giám sát phải được các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát tiếp thu, giải trình thực hiện và trả lời cơ quan giám sát theo quy định.

- Các đại biểu HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Việt Trì khoá XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Thúy Liên